



ที่ นม ๔๙๒๐๑/๗๒๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อบต.ด่านช้าง เรื่องคู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอบัวใหญ่ แจ้งเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านติดประกาศและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองแดง ถาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

สำนักปลัด

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๙๗-๕๐๒๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเพื่อความ
สะดวกของประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณา
อนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตต้องนำมาประกอบในการมาติดต่อขอรับบริการ โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านช้าง หรือประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายทองแดง ถาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง